










ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม 2017 / Benjamin Suomela

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการโยกย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผู้อพยพจำนวนมาก มีแรงงานฝีมือต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านมากมายเดินทางเข้ามาประเทศไทยในลักษณะที่ผิดกฎหมาย บ่อยครั้งผู้อพยพได้รับความช่วยเหลือจากผู้ลักลอบนำคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือนายหน้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหางานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเทศไทยได้ถูกใช้เป็นทางผ่านที่สำคัญในการลักลอบเข้าเมือง ผู้ลักลอบเข้าเมืองบางคนเดินทางมาประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว บางคนเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยเรือหรือข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบเข้าเมืองของผู้อพยพมายังประเทศไทยในสมัยแรกนั้นเดินทางเข้าออกทั้งทางเครื่องบิน ข้ามพรมแดน หรือนั่งเรือเป็นระยะเวลานานโดยใช้เอกสารการเดินทางปลอม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชายแดน และเสริมสร้างศักยภาพด้านงานข่าวกรองของเจ้าหน้าที่รัฐ

มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานภาคีในระดับภูมิภาคในการดำเนินการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 และปัจจุบันดำเนินโครงการอยู่ในระยะที่ 4 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2565)

ข้อมูลโครงการ	ความสำเร็จที่ผ่านมา	
<p>Canada </p> <p>ผู้ให้การสนับสนุน: รัฐบาลประเทศแคนาดา</p> <p>ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2555 - มีนาคม 2565</p> <p>พื้นที่การทำงาน: ประเทศไทย</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา</p>	<p> ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จำนวน 89 คน ผ่านการอบรมฯเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการคดีการลักลอบขนคนเข้าเมือง/ค้ามนุษย์</p>	<p> เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 347 คน จาก 5 ประเทศ ผ่านการอบรมเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์</p>
	<p> ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 238 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทางสอนโดยผู้ที่เข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยากร</p>	<p> อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 110 คน ผ่านการอบรมเรื่องการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์เพื่อมาเผยแพร่ความรู้ให้แก่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ</p>
	<p> ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 56 คน ผ่านการอบรมทางเทคนิคขั้นสูง เทคนิคการตรวจสอบหนังสือเดินทางและได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการตรวจสอบเอกสาร</p>	<p> จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน รวม 8 แห่ง เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และด่านตม.อรุญประเทศ เป็นต้น</p>

ภาพรวมโครงการฯ ระยะที่ 4

โครงการฯ ระยะที่ 4 มุ่งเน้นให้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส-กลาง ในการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด และลักลอบขนคนเข้าเมือง อีกทั้งยังสานต่อความสำเร็จจากกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การส่งมอบเครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เพื่อตรวจจับเอกสารเดินทางปลอม

ผลลัพธ์ที่ 1: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเสริมสร้างศักยภาพในด้านการตรวจสอบเอกสารเดินทาง และมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อกำหนดลักลอบขนคนเข้าเมือง

- เผยแพร่คู่มือการตรวจสอบเอกสารเดินทางและส่งมอบเครื่องมือพกพาเพื่อการตรวจสอบเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
- ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเอกสารเดินทางและเปรียบเทียบใบหน้าบุคคล หรือ Verifier TD&B ให้แก่ศูนย์ฝึกรวมและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการใช้งานสำหรับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งหมด
- จัดฝึกรวมสำหรับวิทยากรและผู้เรียนในการตรวจสอบเอกสารเดินทาง การใช้เครื่องมือ และเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เดินทาง พร้อมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวน

ผลลัพธ์ที่ 2: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถสนับสนุนการอบรมในบทบาทวิทยากรเผยแพร่ความรู้และสร้างศักยภาพผู้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการพรมแดน

- ผลิตสื่อการเรียนออนไลน์เพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ายาเสพติด ให้แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (เว็บไซต์ <https://elearning.rpca.ac.th/>) รวมถึงการเผยแพร่สื่อการเรียนออนไลน์นี้ให้แก่ตำรวจหน่วยงานอื่นได้เข้าถึงและเรียนรู้อีกด้วย
- ฝึกรวมว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ายาเสพติด (สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการอบรมจากโครงการฯ ระยะที่ 3) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยว รวมถึงหลักสูตรการระบุและสกัดจับขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองให้แก่ตำรวจน้ำ

ผลลัพธ์ที่ 3: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพิ่มศักยภาพด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมือง รวมถึงให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลากหลายหน่วยงาน (Inter-agency) ว่าด้วยการจัดการรายกรณี (Case Management) สำหรับคดีการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
- จัดการอบรมเฉพาะทางด้านเทคนิคงานสืบสวนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนจากหลายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผลลัพธ์ที่ 4: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของไทยตระหนักถึงวิธีการรับมือ ให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติที่เป็นเปราะบางอย่างเหมาะสม

- จัดทำวิจัยด้านมิติทางเพศที่ส่งผลต่อความเปราะบางของผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะหญิง ค้นหาคำทำหาย แนวทางปฏิบัติงานต่อกลุ่มผู้ย้ายถิ่นเปราะบางเหล่านี้ และให้ข้อเสนอแนะ



เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตม.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เรียนรู้การใช้งาน Verifier TD&B อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเอกสารเดินทางและเปรียบเทียบใบหน้าบุคคล ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม



วิทยากรสาธิตเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ายาเสพติดในการฝึกรวมการประสานงานและความร่วมมือระหว่างพรมแดนไทย-เมียนมา ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม



เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบหนังสือเดินทาง ระหว่างการอบรมวิทยากร (Training of Trainer) หลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทางและใช้งานข้อมูลไบโอเมทริกซ์ขั้นสูง ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม



เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ระดมสมองในการแก้ไขโจทย์กิจกรรมการสืบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม